

## แนวโน้มตลาดวันนี้ (14 /3/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " ขยายหุ้นบางกลุ่ม กดดัชนีฯไว้ "

ดัชนีตลาดหุ้นปิดที่ 1153.6 จุด สูงขึ้น 3.38 จุด หรือ 0.3% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.66 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ มียอดซื้อสุทธิ 265 ล้านบาท ตลาดหุ้นวันนี้มีความผันผวนสูง โดยดัชนีฯพลิกจากบวกเป็นลบและจากลบเป็นบวก แรงขยายหุ้นกลุ่มพลังงาน & ปิโตรเคมี เป็นตัวกดดันตลาด ทำให้ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ต่างไปจากตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่เป็นบวกตลอดช่วงการซื้อขาย

### ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

\* **เศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นต่างประเทศ** – รัฐมนตรีคลังคลังอียูอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกรีซวงเงิน 1.3 แสนล้านยูโรแล้ว ถือเป็นการอนุมัติขั้นสุดท้าย ถึงเรื่องของกรีซผ่านไป แต่ตลาดจะเฝ้าดูอยู่ต่อไปว่ากรีซจะดำเนินแผนต่างๆตามที่ตกลงกับอียูได้หรือไม่ และอียูเองก็คงต้องไปตามแก้ปัญหาของประเทศอื่นๆในกลุ่มต่อไป ล่าสุด Moody's ปรับลดเครดิตของประเทศไชปรัส ลงสู่ระดับ "Junk" แล้ว เราประเมินว่า ถึงจะมีข่าวลบเข้ามา แต่ในภาพใหญ่ของการแก้ปัญหาของกลุ่มอียูได้ผ่านช่วงวิกฤตมาแล้ว ชาวที่มีลบเข้ามาในบางวันหรือบางช่วงจึงไม่กระทบหรือเปลี่ยนทิศทางตลาดได้

ฝั่งของสหรัฐฯเอง การสูงขึ้นของตัวเลขยอดค้าปลีก 1.1% MoM (ตามคาด) บวกกับคณะกรรมการ FOMC ของสหรัฐฯระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังขยายตัวดี และ FED จะคงนโยบาย "Operation Twist" ต่อไป ถือเป็นข่าวในเชิงบวกต่อตลาด แม้จะทำให้ผิดหวังที่สหรัฐฯไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆออกมาก็ตาม (เพราะเศรษฐกิจขยายตัวดี ย่อมดีกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วมี QE)

คาดตลาดหุ้นทั่วโลก วันนี้ ชาวในทางบวกมีน้ำหนักกับตลาดมากกว่าข่าวลบซึ่งมีไม่มากในวันนี้ น่าจะทำให้ ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นต่อจากวันก่อนได้

\* **ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์** – ราคาน้ำมันดิบ WTI (Apr-2012) ล่าสุดอยู่ที่ \$106 เหรียญ/บาร์เรล ราคาน้ำมันดิบ 3 แหล่งหลักทรงๆตัวจากวันก่อน แต่ตัวเลข stock น้ำมัน (โดย API) รายงานว่าลดลง บวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯดีขึ้น และคนยังกังวลต่อ supply น้ำมันจากกรณีของอิหร่าน น่าจะพลิกราคาหุ้นน้ำมันและปิโตรเคมีให้สูงขึ้นจากวันก่อน เป็นบวกกับตลาดหุ้นไทยในวันนี้

\* **การเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ** – ความพยายามในการสร้างความปรองดองในชาติด้วยการออกนโยบายต่างๆออกมา และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ทำให้นักลงทุนกลับมาสนใจทิศทางการเมืองของไทยมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงให้กับตลาด นอกจากนี้ วันนี้คงต้องมาดูว่านักลงทุนกลุ่มสถาบันฯและกลุ่มต่างประเทศ จะปรับพอร์ตต่อหรือไม่

### แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ " ติดตามต่างประเทศ "

ตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯที่เป็นบวก จะเป็นตัวชี้ขาดตลาดหุ้นไทยในวันนี้ ซึ่งจะกระตุ้นให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดต่อเนื่องจากวันก่อน เปิดตลาดเช้า ดัชนีฯ น่าจะปรับตัวขึ้นได้แรงจากแรงซื้อหุ้นพลังงาน+ปิโตรเคมี หลังถูกขายหนักมาก่อนหน้านี้ รวมถึงหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งจะเป็นหลักอยู่แล้ว แต่ความผันผวนของตลาดจะยังอยู่ในระดับสูง

### กลยุทธ์การลงทุน " กลับมาเล่นหุ้นกลุ่มหลัก "

ตลาดและดัชนีฯ ที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก และมีความผันผวนในแต่ละวันต่อข้างมาก นักลงทุนคงต้องเน้นเล่นสั้นๆไว้ก่อน ตลาดวันนี้ น่าจะกลับมาเป็นวันของหุ้นกลุ่มหลักๆ (พลังงาน+ปิโตรเคมี +ธนาคาร+ICT) ขณะที่หุ้นขนาดเล็ก จะลดความคึกคักลง (มงดล)

มงคล พวงเกตุรา

นักวิเคราะห์

\*\*\*\*\*  
\*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การชี้แนะแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย  
\*\*\*\*\*